



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เพื่อให้การปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการในกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน จึงขอลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังขั้นตอนแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายณรงค์ พุ่มเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนำให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

(จำนวน ๑๙ กระบวนงาน)

ที่	กระบวนกรงานบริการ	ระยะเวลาปฏิบัติราชการ (เดิม)	ระยะเวลาปฏิบัติราชการ(ที่ปรับลด)
	กระบวนงานบริการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด		
๑	การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	๕ นาที / ราย	๔ นาที / ราย
๒	การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๔ นาที / ราย	๔ นาที / ราย
๓	การจัดเก็บภาษีป้าย	๔ นาที / ราย	๔ นาที / ราย
๔	การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร	๒๕วัน / ราย	๑๕วัน / ราย
	- ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง	๑๐วัน / ราย	๑๐วัน / ราย
	- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต	๕วัน / ราย	๕วัน / ราย
๕	การสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค	๒ ชั่วโมง / ราย	ในทันที
๖	การช่วยเหลือสาธารณภัย (สำนักฯ)	ในทันที	ในทันที
๗	การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์	แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๕ วัน	แจ้งตอบการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๕ วัน

ที่	กระบวนการงานบริการ	ระยะเวลาปฏิบัติ ราชการ (เดิม)	ระยะเวลาปฏิบัติ ราชการ(ที่ปรับลด)
๘	การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (๑๓๐ ประเภท) - ขออนุญาตใหม่ - ต่อใบอนุญาตของเดิม	๑๕ วัน / ราย	๑๐ วัน / ราย
๙	การขออนุญาตจัดตั้งตลาด - ขออนุญาตใหม่ - ต่อใบอนุญาตของเดิม	-	-
๑๐	การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหาร	๓ วัน / ราย	๓ วัน / ราย
๑๑	การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	-	-
	กระบวนการงานบริการอื่น ๆ		
๑๒	การขออนุญาตติดตั้งประปาบาดาลใหม่	๓ วัน / ราย	๓ วัน / ราย
๑๓	การรับแจ้งเรื่องเบียดบังชีพคนพิการ	๕ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๑๔	การรับแจ้งเรื่องเบียดบังชีพผู้สูงอายุ	๕ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๑๕	ติดต่องานส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	๓ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๑๖	งานจดทะเบียนพาณิชย์	๗ นาที / ราย	๕ นาที / ราย
๑๗	งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อน้ำบาดาล	ในทันที	ในทันที
๑๘	ขออนุญาตเก็บขน / กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	-	๑๐ วัน / ราย
๑๙	การให้บริการข้อมูลข่าวสาร	-	๕ นาที / ราย